

ชื่อเรื่องวิจัย การพัฒนาพฤติกรรมด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล

ชื่อผู้เขียน นางกนกพร แจ่มสมบูรณ์ และคณะ

บทคัดย่อ

วิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงสำรวจ เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมด้านจริยธรรมและพฤติกรรมการให้บริการพยาบาลของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และเปรียบเทียบพฤติกรรมด้านจริยธรรมและพฤติกรรมการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลตามการประเมินตนเองและการประเมินของผู้บริหาร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นพยาบาลที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จำนวน 49 คน และผู้บังคับบัญชาาระดับต้น จำนวน 28 คน เก็บข้อมูลในเดือนมิถุนายน 2554 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม มี 4 ส่วน 1. ข้อมูลทั่วไป 2. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่เข้าร่วม 3. พฤติกรรมด้านจริยธรรม และ 4. พฤติกรรมการให้บริการพยาบาล วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยการคำนวณหาค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test)

ผลการวิจัยพบว่า

1. พฤติกรรมด้านจริยธรรมโดยรวม และรายด้านจริยธรรมทั่วไป ด้านจริยธรรมวิชาชีพ มีพฤติกรรมที่ปรากฏอยู่ในระดับดีมาก ส่วนพฤติกรรมการให้บริการพยาบาลโดยรวม มีพฤติกรรมที่ปรากฏอยู่ในระดับดีมาก และรายด้านส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมที่ปรากฏอยู่ในระดับดีมาก ยกเว้นด้านมีบุคลิกภาพดี เหมาะสมในการประกอบวิชาชีพและในการดำรงตนอยู่ในสังคม ด้านมีการพัฒนาความรู้อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเกี่ยวกับการดำรงตนในการประกอบวิชาชีพมีพฤติกรรมที่ปรากฏอยู่ในระดับดี

2. เปรียบเทียบพฤติกรรมด้านจริยธรรมและพฤติกรรมการให้บริการพยาบาลตามการประเมินตนเองและการประเมินของผู้บังคับบัญชาาระดับต้นโดยรวม พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินตนเองและการประเมินของผู้บังคับบัญชาาระดับต้น ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่ข้อมูลรายด้านจริยธรรมวิชาชีพ ด้านมีบุคลิกภาพดี เหมาะสมในการประกอบวิชาชีพและในการดำรงตนอยู่ในสังคม ด้านมีการพัฒนาความรู้อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง เกี่ยวกับการดำรงตนในการประกอบวิชาชีพ มีคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$)

ผลการศึกษานี้เป็นแนวทางสำหรับผู้บริหารทางการพยาบาลในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในทีมการพยาบาล ให้มีความรับผิดชอบต่อนักเรียนในการให้บริการแก่ผู้ป่วยและญาติในด้านจริยธรรมและพฤติกรรมการให้บริการพยาบาล

คำสำคัญ : ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล / พฤติกรรมด้านจริยธรรม / พฤติกรรมการให้บริการพยาบาล